



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Tổ chức chất vấn hai bộ trưởng



Các đại biểu dự phiên chất vấn tại điểm cầu Thái Bình.

Ảnh: THÀNH TÂM

Ngày 13/8, tại phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Bộ trưởng Bộ Công an về việc thực hiện các chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số và công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên chất vấn. Dự phiên chất vấn có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường

trực Chính phủ; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; đại diện các bộ, ngành liên quan. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan dự phiên chất

vấn tại điểm cầu Thái Bình. Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, ý kiến, kiến nghị của cử tri và dư luận xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn đối với hai nhóm vấn đề: thực hiện các chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số và công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại

biểu Quốc hội đặt câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề; các bộ trưởng trả lời rõ các vấn đề được chất vấn, xác định trách nhiệm, nêu giải pháp, lộ trình khắc phục những điểm hạn chế. Buổi sáng, dưới sự điều hành của đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, 33 đại biểu Quốc hội đã đặt câu hỏi với đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên

(Xem tiếp trang 4)
THU HIỆN

THÁI BÌNH Xây dựng trường chuẩn quốc gia

Xây dựng trường tiểu học theo chuẩn quốc gia là chủ trương lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo. Năm học 1996 - 1997, Thái Bình là một trong hai tỉnh được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn thí điểm xây dựng trường tiểu học chuẩn quốc gia giai đoạn 1996 - 2000 làm tiền đề cho việc triển khai đại trà trên quy mô toàn quốc. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chọn Trường Tiểu học thị trấn Kiến Xương (nay là Tiểu học Thanh Nê) và Trường Tiểu học An Bài (Quỳnh Phụ) làm điểm xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Năm 1997, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết

định số 2333/GD-ĐT cấp bằng công nhận "Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1996 - 2000" cho Trường Tiểu học thị trấn Kiến Xương và Trường Tiểu học An Bài. Đây cũng là hai trong bốn trường tiểu học đầu tiên của cả nước đạt chuẩn quốc gia. Kể từ đó, phong trào xây dựng trường chuẩn được các trường tiểu học cùng các địa phương hưởng ứng tích cực. Xây dựng trường tiểu học theo chuẩn quốc gia là chủ trương đúng, phù hợp với đường lối phát triển giáo dục và đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, (Xem tiếp trang 3)
TRẦN TUẤN ANH
(Sở Giáo dục và Đào tạo)



Cô và trò Trường Tiểu học Minh Quang (Vũ Thu) trong tiết học ngoại khóa.

▶ Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 4

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương, sáng ngày 13/8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4. Hồi 10 giờ ngày 13/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 112,9 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được 5km. Đến 10 giờ ngày 14/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 113,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, phía Bắc biển Đông mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm. Trong 48 giờ đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. (Xem tiếp trang 4)

▶ Tặng xe lăn cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật

Sáng ngày 13/8, Hội Người khuyết tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) tổ chức trao tặng xe lăn cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật hai huyện Đông Hưng, Tiền Hải. 6 chiếc xe lăn được trao tặng có tổng trị giá gần 18 triệu đồng nhằm giúp phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật vận động hai huyện Đông Hưng, Tiền Hải có phương tiện đi lại, giảm bớt gánh nặng cho người thân đồng thời mở ra cơ hội giao lưu, hòa nhập cộng đồng. Cùng với việc lắp điện chiếu sáng, tổ chức tập huấn về Luật Người khuyết tật, chăm sóc sức khỏe... cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật, trao tặng xe lăn là một trong những hoạt động thiết thực của dự án nâng cao vị thế cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật hai huyện Đông Hưng, Tiền Hải do Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng tài trợ. Được triển khai từ năm 2017, dự án đã trang bị kiến thức về phòng, chống bạo lực, kỹ năng sống góp phần nâng cao nhận thức tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và tạo sự tự tin cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật khi giao tiếp.

HOÀNG LANH

▶ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN HƯNG HÀ Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Thực hiện phong trào thi đua "Day tốt - Học tốt" và cụ thể hóa 5 điều Bác Hồ dạy, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Hà đã đổi mới công tác quản lý, phát động phong trào thi đua "Giải việc trường, đảm việc nhà". 100% cán bộ, giáo viên đảng ký thực hiện. Đồng thời, Trung tâm chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, việc đánh giá, xếp loại học sinh bảo đảm khách quan, công bằng; công tác thi, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, phản ánh đúng chất lượng. Năm học 2017 - 2018, chất lượng đạo đức học sinh tốt đạt 75,5%; khá tốt đạt 21,68%; còn lại là trung bình. Về chất lượng giáo dục văn hóa, học sinh có học lực giỏi đạt 6,77%; học lực khá đạt 57,1%; còn lại là trung bình. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 99,4%.

Trung tâm đã tổ chức dạy nghề cho 2.454 học sinh khối 11 THPT trong huyện, tư vấn hướng nghiệp cho 4.674 học sinh THPT; phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện dạy nghề cho 3.270 học sinh THCS; liên kết với các trường cao đẳng, đại học dạy nghề cho 756 học sinh với các nghề trọng điểm quốc gia như kỹ thuật đóng tàu, hàn điện, điện công nghiệp, điện lạnh, may công nghiệp, công nghệ ô tô...; đồng thời, phối hợp với các công ty trong và ngoài tỉnh tạo việc làm nên hầu hết các em tốt nghiệp ra trường đều có việc làm ổn định. Bên cạnh đó, Trung tâm còn tổ chức 6 lớp học nghề cho lao động nông thôn tại 6 xã theo Đề án 1956. (Xem tiếp trang 4)

NGUYỄN HẢI HƯNG
(Đài TTTT Hưng Hà)

● TRƯỜNG QUẢN SỰ TỈNH Khai giảng lớp đào tạo sĩ quan dự bị

Trường Quản sự tỉnh vừa tổ chức khai giảng lớp đào tạo sĩ quan dự bị. Trong 3 tháng, 70 học viên được học tập kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, quân sự và chuyên ngành. Sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ được phong quân hàm thiếu úy sĩ quan dự bị, được sắp xếp, bổ nhiệm vào các đơn vị dự bị động viên của tỉnh.

Đây là khóa đầu tiên trong năm 2018 và là khóa thứ hai kể từ năm 2015 đến nay được đào tạo hoàn toàn bằng nguồn ngân sách địa phương.

THÀNH ĐÔ
(Bộ CHQS tỉnh)

● Tuyên truyền bảo đảm an ninh, an toàn các công trình dầu khí trên biển

Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Lân (Bộ đội Biên phòng Thái Bình) và UBND xã Đông Minh (Tiền Hải) vừa tổ chức tuyên truyền bảo vệ an ninh, an toàn tuyến ống dẫn khí trên biển cho hơn 200 cán bộ, các chủ hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn xã Đông Minh.



Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ đã giới thiệu về hệ thống, vị trí các công trình dầu khí trên biển, vùng an toàn của các công trình dầu khí dọc hành lang tuyến ống dẫn khí và một số văn bản quy định về bảo đảm an ninh, an toàn công trình khí cho các chủ hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn của xã. Ngoài ra còn tổ chức chiếu phim, xem tư liệu, hình ảnh cảnh báo sự cố cháy, nổ điển hình tại các công trình khí trên thế giới; các hình ảnh vi phạm công trình khí tại địa bàn trong thời gian qua; cách phòng ngừa và bảo vệ an ninh, an toàn tuyến ống dẫn khí và phòng, chống cháy, nổ; phổ biến 10 điều quy định bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí; hỏi đáp về an toàn tuyến ống dẫn khí và ký cam kết với các hộ dân sinh sống dọc hành lang an toàn đường ống dẫn khí.

VĂN CƯỜNG
(Bộ đội Biên phòng tỉnh)

Nhiều nhà đầu tư nguy cơ mất trắng tài sản vì đào tiền ảo Bitcoin

(Xem trang 4)



Ảnh minh họa

Một năm sau "giải cứu", giá thịt lợn hơi tăng kỷ lục

(Xem trang 2)